



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๗ มูลค่าข่าว ๑๑๐,๕๑๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# อบจ.กาญจนบุรีเสริมศักยภาพ

- สอนภาษา-ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
- รับประชาคมอาเซียน/เปิดประตูสู่ทวาย

นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี เผยว่า อบจ.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถใช้ในการสื่อสารรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ให้มีขีดความสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ด้วย

“สำหรับการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาให้กับประชาชนชาวกาญจนบุรี ได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ การเรียนรู้แบบ Online ผ่านระบบ Internet โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา หรือ Phonetic การเรียนการสอนในห้องเรียน ได้มีการจัดทำหลักสูตรจัดสถานที่เรียน จัดตารางการเรียนการสอนเป็นรายสัปดาห์ ดำเนินการสอนอย่างมีคุณภาพ จัดหาครูซึ่งเป็นวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามหลักวิชาชีพ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีใต้ และภาษาพม่า

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี”

นายวิจารณ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น จัดทำตู้แนะนำเสนอข้อมูล (Kiosk) แบบสัมผัสไปติดตั้งยังสถานที่สาธารณะต่างๆ ได้แก่ สถานีขนส่ง โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดกาญจนบุรี ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง รวมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี ประชาคมอาเซียน ทำเรื่อน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย และการจัดทำสื่อทุกรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเปิดประตูสู่ทวาย เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ฯลฯ

“ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว”